



ภาพข่าวเคยประจำสัปดาห์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.medicine.swu.ac.th ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๗๑ ประจำสัปดาห์ วันที่ ๒-๖ ก.ย. ๒๕๖๒



พัฒนาศักยภาพ รุ่น ๒ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (เพื่อความสุขใจในการทำงาน) รุ่นที่ ๒ เพื่อต้องการให้พนักงานได้ปรับทัศนคติของตนเองให้มีความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจ และมีพลังในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจ โดยวิทยากร ผศ.(พิเศษ) ดร.พิสิฐ โอ่งเจริญ มาบรรยายให้ความรู้ให้กับบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒



ต้อนรับ คกก.ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ ผศ.พญ.นันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจากบริษัท เบคสัน ดิคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าศึกษาและวางแผนโครงการประกันคุณภาพและการพัฒนาในกระบวนการกับตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นระดับสากล โดยมี อ.เนติจิต วัฒนินกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 2562



ประชุมวิชาการภาควิทยาศาสตร์ฯ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบุญฤทธิเจริญ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการวาระการประชุมวิชาการประจำปี ๒๐๒๑ Update in neurosurgical emergency โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ ที่ภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ Convention Room ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



ให้คำปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดย ภก.ปริมินทร์ วีระอนันต์วัฒน์ มาเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมี ผศ.พญ.นันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมให้คำปรึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๕A ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



ต้อนรับคกก.ตรวจเยี่ยม รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบุญฤทธิเจริญ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินสถาบันฝึกอบรมเป็นผู้นำความชำนาญ ในด้านการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสัตวศาสตร์ทั่วไป จากการศึกษาต่อสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.นพ.ปริญญา อัครารักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะจารย์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชา ชั้น ๗ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ พร้อมแม่บ้านของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มศว ชั้น ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



ต้อนรับอาจารย์แพทย์ใหม่ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบุญฤทธิเจริญ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่ (New Staff ๒๐๒๑) และอาจารย์แพทย์ลาศึกษาต่อออกกลับมาปฏิบัติงาน ในงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ใหม่ New STAFF ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์แพทย์ใหม่ และอาจารย์แพทย์ที่ลาศึกษาต่อ โดยมี อาจารย์แพทย์ หันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ใหม่ ในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชา ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



มอบวุฒิบัตรรับรองการซ่อมอพยพ ผศ.นพ.วิฑูรย์ วัชรโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรรับรองการซ่อมอพยพ ในโครงการอบรมตอบโต้เหตุฉุกเฉินรุ่น ๒ และการซ้อมแผนฉุกเฉินกลางคืน โดยมีวิทยากรจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA Thailand) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ Convention Room ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



Share & Learn คุณณิศา บุญบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดโครงการ Share & Learn แนวทางการคุ้มครองสิทธิในการรักษาพยาบาล เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการของประกันสังคม ตลอดจนหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายของประกันสังคม โดยคุณพิชิตนทร์ อินทร์แก้ว หัวหน้าประกันสังคม จัดวิทยากรบรรยาย มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๔ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



อบรมตอบโต้เหตุฉุกเฉินรุ่น ๒ งานอาชีพอนามัย ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมตอบโต้เหตุฉุกเฉินรุ่น ๒ และการซ้อมแผนฉุกเฉินกลางคืน โดยมีวิทยากรจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA Thailand) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ Convention Room ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒



พิธีไหว้ครูภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่ให้ความรู้ เพื่อปลูกฝังความรู้ ความรอบรู้และจริยธรรม สำหรับการเป็นแพทย์ในอนาคต โดยมี นิสิตแพทย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒



บรรยายให้ความรู้ งานองค์กรแพทย์ฯ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง MM conference : Pit fall in Head injury โดย พญ.นิโบล ช่างน้อย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และบรรยายการจัดการกรณีฉุกเฉินการศึกษาดูงาน โดยเจ้าหน้าที่งานสิทธิประโยชน์ มาเป็นผู้บรรยาย ในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์แพทย์ หันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุม ๕A ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องค์กรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปฏิทินกิจกรรมรอบปีงบประมาณ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชาประธานสโมสรทางคลินิก/หัวหน้างาน และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจรจาไกล่เกลี่ย ทางกฎหมายและสาธารณสุข โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และการฟ้องร้องทางการแพทย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติตาม Bundle care เพื่อลดการเกิด VAP, CAUTI และ CRBSI" เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕A ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องค์กรฯ

วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ประชุมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ครั้งที่ ๕ "Professionalism and ethical" เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ Convention Room อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติตาม Bundle care เพื่อลดการเกิด VAP, CAUTI และ CRBSI" เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๔ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีไหว้ครู โภชนาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ Convention Room อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องค์กรฯ